



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๑ - ๒๑๓๓

ที่ กษ ๐๖๐๒/ ๖๖๖๖๖

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / ปศุสัตว์เขต / ปศุสัตว์จังหวัด หรือ เทียบเท่า

ด้วยกรมปศุสัตว์มีอัตราว่างในตำแหน่งนายสัตวแพทย์และตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลที่ว่างจากการที่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ เลื่อน ย้าย และลาออก ประกอบกับมีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในกรมปศุสัตว์ ปรากฏว่ามีอัตราว่าง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

กรมปศุสัตว์ จึงขอความร่วมมือผู้อำนวยการสำนัก / กอง / ปศุสัตว์เขต / ปศุสัตว์จังหวัด หรือ เทียบเท่า แจ้งข้าราชการในสังกัดที่มีความประสงค์มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามรายละเอียดที่แนบ ซึ่งไม่อยู่ระหว่าง การประเมินบุคคลและผลงาน หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒ ปี แล้วแต่กรณี หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารคำร้องขอย้าย มายังกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ รายละเอียดตำแหน่งว่าง และคำอธิบายการจัดส่ง เอกสารคำร้องขอย้ายตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการเป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภท วิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบต่อไป

(นศษประภาส ภิญโญชีพ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

## คำอธิบายการจัดส่งเอกสารคำร้องขอย้าย

๑. ให้ข้าราชการผู้มีความประสงค์ขอย้ายจัดทำหนังสือนำส่งเอกสาร เป็น บันทึกข้อความ เรียง อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้บังคับบัญชาลงนามให้ความเห็น ดังนี้

- ๑.๑ ข้าราชการสังกัดกอง/สำนัก/ศูนย์/ด่าน/สถานี ลงนามให้ความเห็นโดย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า
- ๑.๒ ข้าราชการสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ลงนามให้ความเห็นโดย ปศุสัตว์เขต
- ๑.๓ ข้าราชการสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ลงนามให้ความเห็นโดย ปศุสัตว์จังหวัด
- ๑.๔ ข้าราชการสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ หรือศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ลงนามให้ความเห็นโดย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ที่กำกับดูแล
- ๑.๕ ข้าราชการที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ รักษาราชการแทน หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสังกัดจริงของตนเอง ให้ยื่นคำร้องขอย้าย โดยให้ผู้ลงนามให้ความเห็นคือผู้บังคับบัญชาของสังกัดที่ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่

*\*กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาข้างต้น ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้ลงนามให้ความเห็น\**

๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอย้าย และแบบฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ที่ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ (<http://person.dld.go.th>) ในหัวข้อแบบฟอร์มเบ็ดเตล็ด หรือตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ กรอกรายละเอียดโดยมีผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นมาด้วย

- ๒.๑ ในกรณีที่ข้าราชการอยู่ระหว่างการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับ และมีความประสงค์ขอย้าย ต้องแนบแบบขอสละสิทธิ์ในการประเมินบุคคลและผลงานแนบมาด้วย
- ๒.๒ ในกรณีที่ข้าราชการที่มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่กรอบระดับตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนดต่ำกว่าเดิม หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มหรือเทียบเท่าเดิม ต้องแนบแบบยินยอมลดระดับ (ย้าย)

๓. ข้าราชการที่ประสงค์ขอย้าย สามารถส่งไฟล์ส่งเอกสาร ในรูปแบบ PDF มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ([person2@dld.go.th](mailto:person2@dld.go.th)) ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และส่งเอกสารฉบับจริงตามมาในภายหลังได้

๔. ในกรณีที่ข้าราชการเคยส่งคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งว่างที่ปรากฏตามหนังสือเวียนฉบับนี้ และคำขอยังไม่หมดอายุ (๑ ปี นับตั้งแต่ที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับ) สามารถใช้ในการเสนอกรมฯ เพื่อพิจารณาต่อไปได้

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการเป็นอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔



QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอย้ายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่ <http://person.dld.go.th>







ตำแหน่งว่างนายสัตวแพทย์ 9 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ตำแหน่งเลขที่	หน่วยงาน	กลุ่ม/ฝ่าย	ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	ชื่อตำแหน่งในสายงาน	กรอบระดับตำแหน่ง	หมายเหตุ
118	4777	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแจ้ห่ม	นายสัตวแพทย์	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	ปรับจากสัตวแพทย์
119	3962	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง	นายสัตวแพทย์	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	ปรับจากสัตวแพทย์
120	3963	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง	นายสัตวแพทย์	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	ปรับจากสัตวแพทย์
121	4006	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์	นายสัตวแพทย์	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	ปรับจากสัตวแพทย์
122	4379	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาย้อย	นายสัตวแพทย์	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	ปรับจากสัตวแพทย์
123	2793	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว	นายสัตวแพทย์	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	ปรับจากสัตวแพทย์
124	4645	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังวิเศษ	นายสัตวแพทย์	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	ปรับจากสัตวแพทย์
125	4474	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	นายสัตวแพทย์	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	ปรับจากสัตวแพทย์
126	4594	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา	นายสัตวแพทย์	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	ปรับจากสัตวแพทย์
127	4608	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด	นายสัตวแพทย์	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	ปรับจากสัตวแพทย์
128	4617	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร	นายสัตวแพทย์	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	ปรับจากสัตวแพทย์



ตำแหน่งว่างนักวิชาการสัตวบาล 9 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	ตำแหน่งเลขที่	หน่วยงาน	กลุ่ม/ฝ่าย	ชื่อตำแหน่งในกรบริหารงาน	ชื่อตำแหน่งในสายงาน	กรอบระดับตำแหน่ง	หมายเหตุ
36	3301	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองแสง	ปศุสัตว์อำเภอ	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
37	1887	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหิน	ปศุสัตว์อำเภอ	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
38	3436	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุสุมาลย์	ปศุสัตว์อำเภอ	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
39	3679	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	ปศุสัตว์อำเภอ	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
40	3796	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลี้	ปศุสัตว์อำเภอ	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
41	4034	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร	ปศุสัตว์อำเภอ	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
42	585	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี	นักวิชาการสัตวบาล	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
43	323	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ	นักวิชาการสัตวบาล	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
44	439	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์	นักวิชาการสัตวบาล	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
45	1654	สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	กลุ่มควบคุมอาหารและยาสัตว์	นักวิชาการสัตวบาล	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
46	1651	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี	นักวิชาการสัตวบาล	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
47	3262	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	นักวิชาการสัตวบาล	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
48	3351	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	นักวิชาการสัตวบาล	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
49	3493	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	นักวิชาการสัตวบาล	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	
50	3716	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	นักวิชาการสัตวบาล	นักวิชาการสัตวบาล	ปฏิบัติการหรือชำนาญการ	